

**มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.26 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย**

จากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ จากระดับกรมอนามัย ลงสู่หน่วยงาน และรองรับการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่สำคัญตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และภารกิจของกรมอนามัย การมีระบบการประเมินผลฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ บรรลุเป้าหมาย และเป็นตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.26 กำหนดในระดับผลผลิตทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ระดับผลลัพธ์ (ร้อยละ100 ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับคะแนนที่ 1-3 ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ไม่น้อยกว่า 4.7000 คะแนน คะแนน จึงกำหนด**มาตรการ/แนวทางและความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สอดคล้องกับ PIRAB ดังตาราง ด้านล่างนี้**

มาตรการ	กลยุทธ์					เหตุผลประกอบ
	P	I	R	A	B	
1. พัฒนาระบบ /กลไกการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีกรมอนามัย	√				√	Building Capacity - การกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ โดยใช้กลไกของผู้บริหารกรมอนามัย /คลังเตอร์ /หน่วยงานเจ้าภาพ/เครือข่าย กพร. กรมอนามัย Partnership - สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงาน/เครือข่ายของ กพร. / บุคลากรใหม่ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรวมถึงการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

มาตรการ	กลยุทธ์					เหตุผลประกอบ
	P	I	R	A	B	
2. เพิ่มประสิทธิภาพสื่อสาร/ความรู้ แนวทางการจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการประจำปีของ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย		√			√	Intervention พัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษา (คลินิก PA PSDG) และปรับปรุง ระบบรายงานตัวชี้วัดฯ ให้มี ประสิทธิภาพ Building Capacity ส่งเสริม สนับสนุนความรู้ / สื่อ/คู่มือ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ใน สังกัดกรมอนามัยและร่วมดำเนินงาน จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ให้บรรลุเป้าหมายทุกระดับ